

## กระทู้ถามที่ ๘๑๐ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอาคารสถานที่เรียนให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนชำนาญ  
สามัคคีวิทยา

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง เขต ๒ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑ - ๖ มีนักเรียนชาย - หญิง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๐๐ คน โดยรับนักเรียนจากพื้นที่ตำบลคลองปูน  
ตำบลทุ่งควายกิน ตำบลพังราด ตำบลปากน้ำประแส ตำบลทองดิน และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นจำนวน  
มากทำให้ปัจจุบันทางโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียน เกิดปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน เนื่องจาก  
ความไม่พร้อมในด้านอาคารสถานที่ ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนชำนาญ  
สามัคคีวิทยาได้เสนอเรื่องเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ  
อ.๔๒๔ (ล) พิเศษใต้ถุนโล่ง ๓ ชั้น จำนวน ๒๔ ห้องเรียนแล้ว จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ และผลการพิจารณา  
เป็นประการใด ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรจุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ อ.๔๒๔ (ล) พิเศษ  
ใต้ถุนโล่ง ๓ ชั้น จำนวน ๒๔ ห้องเรียน ให้โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน  
ห้องเรียนหรือไม่ หากมีจะเริ่มการก่อสร้างเมื่อใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด อีกทั้งจะให้มีหน่วยงานใด  
เป็นผู้รับผิดชอบ ขอทราบรายละเอียด

๓. หากกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้บรรจุโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถบรรจุโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้หรือไม่ หากไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ครูและนักเรียนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

บัญญัติ เจตนจันทร์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดระยอง

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๑๐ ร.

ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอาคารสถานที่เรียนให้แก่ครู  
และนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

ข้าพเจ้า นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียนชาย - หญิง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๘๐๐ คน โดยรับนักเรียนจากพื้นที่ตำบลคลองปูน ตำบลทุ่งควายกิน ตำบลพังราด ตำบลปากน้ำประแส ตำบลกองดิน และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นจำนวนมากทำให้ปัจจุบันทางโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียน เกิดปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน เนื่องจากความไม่พร้อมในด้านอาคารสถานที่ ซึ่งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้เสนอเรื่องเพื่อของบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ อ.๔๒๔ (ก) พิเศษใต้ถุนโล่ง ๓ ชั้น จำนวน ๒๔ ห้องเรียนแล้ว

คำถามที่ ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ และผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอทราบรายละเอียด

คำถามที่ ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรจุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ อ.๔๒๔ (ก) พิเศษ ใต้ถุนโล่ง ๓ ชั้น จำนวน ๒๔ ห้องเรียน ให้โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนห้องเรียนหรือไม่ หากมีจะเริ่มการก่อสร้างเมื่อใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด อีกทั้งจะให้มีหน่วยงานใด เป็นผู้รับผิดชอบ ขอทราบรายละเอียด

คำถามที่ ๓ หากกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้บรรจุโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถบรรจุโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้หรือไม่ หากไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ครู และนักเรียนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบที่ ๑ - ๓ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนชี้แจงว่า ในการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้มอบแนวทาง

หลักเกณฑ์ และการจัดสรรกรอบวงเงิน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย/รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่มีความจำเป็น ขาดแคลน ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาเร่งด่วนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณอาคารเรียน จากสำนักงบประมาณ จำนวน ๑๘ หลังทั่วประเทศ จึงไม่เพียงพอับความต้องการของโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

สำหรับโรงเรียนชานาญสามัคคีวิทยาที่มีปัญหาการขาดแคลนห้องเรียนนั้น ขอให้โรงเรียนนำเสนอโครงการก่อสร้างอาคารเรียนบรรจุเข้าแผนการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป